

.....Pháp Vương.

Chiều 10 tháng 2 năm 2023 . Sau khi tiếp xúc với trường nhóm đối tượng tại tam sơn. Thành phố từ Sơn. Tu Chân thiện nhân. Giữ đúng lời hứa với Sư Phụ. Lý hồng chí. Con làm chính pháp quyết không để lại dù chỉ một oan hồn.

Pháp Vương mới hiểu rõ họ không ngộ được dù chỉ là một phần hai chữ trong sách Chuyển pháp luân. Vì thế họ đã phạm tội nghiêm trọng đối với đại Pháp. Khi Pháp Vương đưa kinh văn ngày mười lăm tháng năm năm 2021. Đọc rõ đoạn. (tự bản thân người ta cũng không muốn nữa mọi người (chư vị) cũng tận hết trách nhiệm rồi làm những gì nên làm rồi. Thì nên cảm thấy hài lòng rồi. Mà vũ trụ mới cũng đầy áp sinh cơ hết thảy còn tốt đẹp hơn cả thời kỳ đầu của vũ trụ cũ rất là nhiều.)

Vì kinh văn ấy thực chất sư phụ gửi riêng cho Pháp Vương. Sau khi Pháp Vương phân tích rõ các nội dung của đoạn trên lập tức Minh Huệ thu hồi.

Họ bao biện như sau phần kinh văn ấy sư phụ viết không hợp lý nên đã phải thu hồi. Đó là cách nói của người thường vì có phải viết cho họ đâu mà hợp lý được. Điều đó đã chứng minh rõ Minh Huệ là bọn ma quỷ khi được sư phụ tin đã tùy tiện hủy diệt người tu chân Thiện Nhân. Kéo họ đồng phạm tội cho nên chính Pháp kết thúc Minh Huệ cũng như những người tu chân Thiện Nhân không còn cơ hội được biết sư phụ về Việt Nam.

Một bằng chứng thứ hai sư phụ viết vì sao có nhân loại. 20 tháng giêng năm 2023

(vậy hỏi tại sao sáng Thế chủ bảo chúng thần tạo người nơi hoàn cảnh thấp và ác liệt như thế? Vì nơi đây là tầng thấp nhất của vũ trụ. Là nơi khổ nhất. khổ mới có thể tu luyện . khổ mới có thể tiêu tội nghiệp. trong khổ ấy người có thể Bảo Trì Thiện lương còn biết báo ân làm một người tốt thì đó chính là đề cao bản thân . ngoài ra cứu độ là quá trình từ dưới lên trên ắt phải bắt đầu từ tầng thấp . sinh mệnh ở đây sống là khổ thế giữa người với người sẽ có xung đột lợi ích. hoàn cảnh tự nhiên là ác liệt thế người ta vì sinh tồn sẽ phải hao tâm mệt sức vv.)

Bọn mình Huệ đã lợi dụng lòng tin của Sư Phụ. Tùy tiện sửa báo ân thành chi ân. Nói về hán nghĩa tri ân bản thân từ tri nó chỉ thể hiện một ý nhỏ. Nó giống như một cây quý còn chi thì chỉ là một cái cành và còn có nhiều cành quý trên cây nữa.

Nói về pháp một người biết báo ân là một người toàn diện. tin và quý trọng pháp tuyệt đối. Còn tri ân là một người chưa tin Pháp tuyệt đối hay nói cách khác là không trọng Pháp theo đúng yêu cầu của chính Pháp để ra.

Nói về yêu cầu tuyển lựa con người của thời kỳ chính Pháp thì người biết chi ân . không đủ tiêu chuẩn để được chính Pháp tuyển chọn vào vũ trụ mới. Vì người như thế là không biết làm đúng theo yêu cầu của sách chuyển Pháp luân. Tức là họ không hiểu gì về Pháp này tiêu chuẩn là thế nào. Yêu cầu của chính Pháp là gì họ cũng không biết.

Tiện một việc mà mình Huệ tùy tiện mang tính của ma quỷ . Chui vào mình Huệ . Pháp Vương lại nói một lần nữa cho rõ ràng để cho người đọc được sách chuyển Pháp luân biết đâu là sự sai phạm nghiêm trọng của mình. [OBJ:OBJ:OBJ:OBJ]

Yêu cầu con người đọc được sách của chuyển Pháp luân là đề cao. Vậy tu luyện . tiêu nghiệp. là cái gì chứ[OBJ:OBJ] . Nhưng nếu không có tu không có luyện không có tiêu nghiệp thì chính là không có mở đường. Vậy người tu trong thời kỳ chính Pháp lấy mở đường làm kiểm chứng. Nghĩa là tư tưởng và ý chí của một vị thần có đáp ứng được các yêu cầu của chính Pháp để ra hay không[OBJ:OBJ:OBJ]

Hay nói một cách khác con người không bao giờ tự mình luyện có thể thành thần được . đặc biệt thần vĩ đại của thời kỳ chính Pháp[OBJ]. Không đạt được tiêu chuẩn đề cao theo yêu cầu của chính Pháp thì không bao giờ Pháp công nhận. Là đặc pháp. Vì sự phụ chuyển ra là pháp lý của vũ trụ. Gọi bộ pháp ấy là tam tự tam pháp. Tiêu chuẩn đề cao là tuyệt đối. Nghĩa là người đọc được sách chuyển Pháp luân sau khi đọc xong một lượt là tuyệt đối tin pháp này không còn bất kỳ một thứ gì khác đó gọi là đề cao của người đọc được sách chuyển Pháp luân trong thời kỳ chính Pháp.

Sự phụ của Pháp Vương ông lý Hồng chí đã nói rõ cho Pháp Vương thông qua diễn hóa trong sách nói rõ như thế này. Pháp này tiêu chuẩn cao quá con ạ nhưng sau này hãy sửa[OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ].

Vâng lời sự phụ khi tạo ra nhóm tu luyện chân chính Pháp Vương chính thức đã hạ tiêu chuẩn xuống một mức[OBJ]. Đó là xin phép sự phụ cấp công đặc cách cho những người tu luyện trong nhóm chân chính[OBJ]. Để họ có cơ hội đề cao thành công trong thời kỳ chính Pháp. [OBJ]

Pháp Vương lại phải nói thêm thế này. Pháp lý của vũ trụ là gì. Chính là tam tự . Tam pháp mà sự phụ đã gọi trong sách[OBJ:OBJ:OBJ] . Cõi người còn có một quy tắc gọi là phản đảo. [OBJ]

1. Ở cõi người gọi là chân Thiện Nhẫn. . Cõi Thần thì gọi ngược lại nhẫn Thiện chân[OBJ:OBJ].
2. Vậy tam tự là gì chính là thứ tự của nhẫn thiện chân.
3. Vậy tam Pháp là gì.

Thần gọi nhẫn là một bộ Pháp[OBJ:OBJ:OBJ]

Thần gọi Thiện là một bộ Pháp[OBJ]

Thần gọi chân là một bộ Pháp[OBJ].

Đó chính là hoàn chỉnh của một bộ pháp vốn có ở không gian vô tận của trời . Bản thân pháp ấy vận động theo quy luật thành trụ hoại.

Sau khi Ý thức cao cấp tập hợp tinh thần ấy thành vật chất gọi đó là các sinh mệnh. Và bắt đầu hình thành một thế giới mới trong không gian vô tận của trời. Nếu chỉ dừng ở đó thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên thần bắt đầu tạo ra bầu trời nhỏ . con người gọi đó là vũ trụ. Thần phạt quyết định gọi bầu trời nhỏ đó là tam giới[OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ] . Để từ đó hoàn thiện một quy luật tuần hoàn.

Từ khi thần tạo ra con người là điểm bắt đầu thay đổi căn bản. Vì con người cần có một môi trường sinh hoạt và tiêu chuẩn khác với tất cả các sinh mệnh khác trong phạm vi tam giới. Thế là thần lúc đó cấp cho con người quy luật thành trụ hoại diệt. Nghĩa là trời bắt đầu có quy luật nhưng không có tuần hoàn

Từ quy luật đó mà tạo ra con người cho nên xuống đến cõi người chính là bản chất mang theo. sinh . lão. bệnh tử . là tương ứng với Pháp không có quy luật tuần hoàn của vũ trụ.

Nói ngắn gọn là đến giai đoạn diệt chính là thời kỳ mạt pháp. Hay nói một cách khác là kết thúc một chu kỳ của trời không gian nhỏ hơn không gian vô tận của trời. Tất cả lại trở về vô vật. Nhưng nó tồn tại trong một cái khung của trời nhỏ. Tất cả nó đã trải qua nhiều lần như thế. Nhưng đến lần cuối cùng này. Nếu để trở về vô vật thì chính là trở về không gian vô tận của trời tất cả thành bụi không còn gì hết. Khung ấy cũng không còn Đó chính là lý do phải chính Pháp lần này cho nên sự phụ của Pháp Vương đã về đây

chuyển gia pháp lý của không gian vô tận ở trời. Pháp Vương đã tiếp thu và chứng thực thành công bộ pháp lý ở không gian vô tận ấy. Và biến nó thành Pháp nơi cõi người. cho nên nơi con người mới gọi là

. tín . hành . đạ

pháp Vương hỏi mọi người của địa cầu này thế này

1. Có một loại hình nào. Không cần tin mà thành được không.
2. Có loại hình thức nào không vận động theo một quy chuẩn mà ra được một khuôn mẫu theo ý định không
3. Đại chính là bảo người ta hãy tin hành động kiên quyết thì sẽ ra được kết quả theo ý của mình

Tóm lại chứng thực bộ pháp tin hạnh đại . chính là tin rồi mới hành động hành động mới ra được kết quả tùy thuộc vào mỗi cá nhân hành động như thế nào thì kết quả sẽ tương ứng như thế đấy. Vậy là chính thức đã khẳng định cõi người đã có pháp dẫn đường đặc biệt pháp dẫn đường của thời kỳ chính Pháp thành công đó là Đức diễn hóa trở thành công nó tuyệt đối vĩ đại như vậy đấy

Bộ pháp này đã được Pháp Vương viết hoàn chỉnh năm tập để cho con người tương lai căn cứ vào đó tu đạt tới tầng như lai. Như vậy chính Pháp đã thành công. Trời nhỏ không còn diệt nữa.

Đây cũng là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với nhân loại. Pháp Vương tuyển lựa con người vào không gian trời mới. nơi đó sẽ hình thành ra toàn bộ Càn Khôn mới. có quy luật tuần hoàn khép kín con người làm chủ bằng Đức diễn hóa trở thành công . Do thần Phật cấp cho con người làm gốc. Vì thế khi chính Pháp kết thúc vào Pháp chính nhân gian nơi đây cõi người này thông thẳng với đỉnh cao nhất của không gian trời nhỏ. Nó bền vững vĩnh viễn vì đã có quy luật tuần hoàn khép kín trời nhỏ chỉ có thành trụ hoại . cõi người vẫn phải đủ bốn tiêu chí sinh lão bệnh tử. Nhưng cái chết nơi con người chỉ là thay da đổi thịt vì đức đã thay vào chữ diệt . khi nó đã hết tuổi. Nó được tái sinh hoàn toàn bằng đức cho nên đời sau sẽ đẹp hơn đời trước cứ như thế tuần tự cho đến khi con người đẹp tương xứng với thần tiên .ở tầng đạ hoá . Thi Đức cũng đủ điều kiện để trở về làm các vị thần vĩ đại trong bầu trời nhỏ của không gian vô tận của trời.

Các nội dung Pháp Vương vừa nêu đã đủ điều kiện khẳng định người tu chân Thiện Nhân cũng như Minh Huệ đều là đối tượng không được phép tuyển chọn vào bầu trời nhỏ mới của không gian vô tận của trời.

Nếu họ cứ khăng khăng như hiện nay không chịu nghe lời Pháp Vương sửa đổi thì tự họ đã đánh mất cơ hội một cách tuyệt đối. Họ hoàn toàn không được biết sự phụ của Pháp Vương về Việt Nam. Cái ngày hạnh phúc đặc biệt ấy chỉ dành cho những người tin Pháp Vương biết làm theo lời chỉ dạy của Pháp Vương một cách thành tâm thì đó là những người đủ tiêu chuẩn và chắc chắn được an toàn.

Việt Nam chúng ta là ngoại lệ vì sự phụ đã ban cho Pháp Vương một quyền đặc ân Phật còn có thổ mà con. Pháp Vương đã đang tận lực tìm mọi cách để cho người Việt Nam được tồn tại nhiều nhất sau đó hưởng Cảnh Tiên thật sự. Pháp Vương mong mọi người hãy ngộ ra điểm này để biết trân quý thành tâm thật sự đó là cơ hội cuối cùng dành cho nhân loại lần này. Sự phụ của Pháp Vương đã hết sức tận tụy vì Thương Pháp Vương nên đã viết một bài kinh văn ngắn vì sao có nhân loại. Pháp Vương mong mọi người tỉnh ngộ để được bình an.

Pháp luân đại pháp hảo

Chân thiện nhân hảo

Sự Phụ Lý hảo

Đồ đệ đại Pháp

Tin hành đại

Pháp Vương minh Sư Nguyễn thế luận

11.45 ngày 11 tháng 2 năm 2023 tức

Ngày 21 tháng 1